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ศกอท.ยื่นหนังสือจี้ ศธ.ช่วยเหลือครูให้พ้นจากภาวะหนี้ขั้นวิกฤต
พร้อมตรวจสอบบรรดากองทุนต่างๆ ใน สกสค. ด้าน "ณัฎฐพล"มั่นใจสัปดาห์หน้าเห็นวิธีแก้หนี้ครู

นายสำคัญ จงโกเย็น
เลขาธิการศูนย์ประสานงานการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย(ศกอท.)เปิดเผยว่า
เมื่อเร็วๆนี้ ตนและคณะได้ยื่นหนังสือการแก้ปัญหาหนี้ของครู 4.2 แสนคนทั่วประเทศ ต่อ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
รมช.ศึกษาธิการเพื่อขอให้ช่วยเหลือครูให้พ้นจากภาวะหนี้ขั้นวิกฤต
พร้อมกันนี้ได้มอบหนังสือที่เคยยื่นอดีตรัฐมนตรีได้พิจารณากรณี สกสค.ธนาคารออมสิน และทิพยประกันภัย
ส่อว่าน่าจะมีความไม่ชอบมาพากลในการทำประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ แทนการประกันชีวิต ทั้งๆ ที่ มติ
ครม.เมื่อปี2551 ให้ทำประกันชีวิตไม่ใช่ประกันวินาศภัย หรือ ประกันอุบัติเหตุ
แล้วเก็บค่าประกันภัยล่วงหน้าหักยอดเงินไป 3หมื่นถึง1แสนกว่าบาท ตามยอดเงินที่กู้ยืม
ทำให้สงสัยควรตรวจสอบดูว่า เงินที่โอนไปยังธนาคารออมสินสาขาบางกะปิ มีจำนวนเท่าใด
ที่สำคัญควรตรวจสอบดูที่กรมสรรพากรว่า "รับรู้รายได้" เพื่อเสียภาษีหรือไม่ หรือรับรู้เป็นปีๆ เพื่อเสียภาษีน้อย
หรือรับรู้รายได้จำนวน9ปีคิดรวมแล้วมากกว่า 3 หมื่นล้านบาท สังคมจะได้รับรู้ว่าไม่มีการทุจริตอย่างเด็ดขาด
ตามที่นายกรัฐมนตรีพูดอยู่เสมอ

นายสำคัญ กล่าวต่อไปว่า เร็วๆนี้พวกตนจะไปขอความกรุณา
รมว.ศธ.เพื่อขอตรวจสอบบรรดากองทุนต่างๆ ใน สกสค.โดยเฉพาะเงินที่ธนาคารออมสินโอนให้ร้อยละ 0.5-1.00
ของดอกเบี้ยเงินกู้
เราทราบเพียงผู้ตรวจราชการคนหนึ่งที่เข้าไปตรวจสอบพบว่ามีการโอนไปชำระหนี้แทนครูที่ขาดส่งเงินงวดชำระหนี้ส
ามเดือน แต่ความจริงตามมติ
ครม.ต้องให้ประโยชน์แก่ครูลูกค้าชั้นดีจึงเห็นว่าเป็นการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ในข้อตกลงระหว่าง
สกสค.กับธนาคารออมสิน

นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ผู้ประสานงานกลุ่มยุติธรรมภิวัฒน์ กล่าวว่า
กำลังศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งโดยพุ่งเป้าไปที่หน่วยงานของรัฐคือคปภ.ทำไมจึงอนุมัติให้ประกันภัยเก็บเ
งินรวมยอดครั้งเดียว9ปี เคยตรวจสอบทุจริตของบริษัทประกันภัยนี้หรือไม่ แล้วสั่งให้จ่ายเงินสินไหมหรือไม่
ต้องเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบต่อสาธารณะ และกรมสรรพากรได้รับรู้รายได้เป็นรายปีหรือรายรวม 9
ปีของเบี้ยประกัน คาดว่าครูจะลงนามร้องเรียนและฟ้องร้องจำนวนมาก.

ด้านนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า
ขณะนี้ตนมีทีมงานเข้ามาวางแผนบริหารจัดการหนี้สินครูแล้ว
คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะได้รูปแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่เป็นรูปธรรมอย่างแน่นอน
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